

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดทางด้านเกษตรและอาหารให้กับผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยที่สนใจ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีรายได้หลักมาจากผลผลิตด้านเกษตรกรรม ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านเกษตรและอาหารเพื่อแข่งขันในระดับสากลนั้นย่อมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การวิจัยและพัฒนาทางด้านเกษตรและอาหารจึงมีบทบาทและความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับบริษัทที่ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จะให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลของงานวิจัยและพัฒนาที่คืบหน้า เป็นพื้นฐานในการประสบความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำในปัจจุบัน บริษัทที่มีทีมงานที่ดี มีคุณภาพในการวิจัยและพัฒนา กลายเป็นบริษัทในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยบริษัทชั้นนำเหล่านี้จะมีการร่วมทำงานกับหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ลูกค้านักธุรกิจและหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วยจุดประสงค์หลักในการทำให้อุตสาหกรรมคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโดยรวมแล้วนั้น บริษัทโดยส่วนมากให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค การผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตที่แตกต่างสำหรับลูกค้าแต่ละรายทั่วโลก และด้วยความสามารถในการพัฒนาสินค้าของบริษัทเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานนั้น ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกเสรีในปัจจุบัน (ซีพีเอฟ : 2546)

ด้วยเหตุนี้บริษัทชั้นนำโดยส่วนมากจึงมีนโยบายในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีบัญชี บริษัทเหล่านี้จะต้องมีการจัดทำรายงานประจำปี งบการเงินเพื่อเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจนั้นย่อมอาศัยข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนอื่นๆ เจ้าหนี้ ลูกจ้าง ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ และจะตัดสินใจตามความต้องการของ

คน เช่น ผู้ลงทุนก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น เจ้าหนี้ ก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เป็นต้น ดังนั้นนักบัญชีจึงได้พยายามที่จะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แต่เป็นการยากที่จะแสดงข้อมูลได้ทั้งหมดชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหรือแยกแสดงข้อมูลไว้ในที่ต่างกันตามความเหมาะสม โดยถือว่าข้อมูลที่มีประโยชน์ก็แสดงไว้ในงบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบางอย่างอาจแสดงเป็นรายละเอียดประกอบ (สุธีรา วิเศษกุล : 2543)

ดังนั้นทำให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการอ้างอิงกับมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่จะได้จากการศึกษานี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจหรือผู้ที่สนใจนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในเชิงวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยามศัพท์

การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง การแสดงข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสนองความต้องการขั้นต่ำสุดของผู้ใช้งบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการพิจารณาเพื่อทำการตัดสินใจ โดยใช้คำศัพท์เชิงอรรถ รายงานของผู้สอบบัญชี หรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร

การวิจัย หมายถึง การสำรวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค

การพัฒนา หมายถึง การนำผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือการออกแบบเพื่อผลิตสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นสาระสำคัญก่อนที่จะเริ่มผลิตขายหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 21 บริษัท และบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (Foods and Beverages business) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 24 บริษัท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบลักษณะการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่สนใจในการนำผลการศึกษาที่ได้นำไปใช้ในเชิงวิชาการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved